



กรุงเทพประกันภัย 70 ปี “สานต่อ” การดูแลในทุกย่างก้าว

เพราะ “คน” คือทรัพยากรที่มีค่าและเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญของสังคม บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) จึงตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลทุกย่างก้าวชีวิตของคนในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

ตลอดระยะเวลา 70 ปีของการดำเนินธุรกิจ บริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้พัฒนาการให้บริการเพื่อให้ครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งคิดค้นและปรับปรุงพัฒนาสินค้าและบริการให้มีความทันสมัย ได้มาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าของเราได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ พร้อมได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด รวมทั้งยังเห็นความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการดำเนินธุรกิจ ด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยมุ่งหวังว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถดูแลและช่วยเหลือคนในชุมชนและสังคมให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพร้อมก้าวเดินต่อไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืน

ในวาระพิเศษครบรอบ 70 ปี บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าสานต่อความแค้น ความหวังโยสู่ชุมชนและสังคมมากขึ้น โดยได้จัดโครงการและกิจกรรมความดีต่างๆ ภายใต้แนวคิด “ให้ทุกวัน คือการดูแล” ไม่ว่าจะเป็นโครงการน้ำดื่มสะอาดเพื่อน้อง โดยการเข้าไปติดตั้งระบบเครื่องกรองน้ำให้แก่โรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศจำนวน 70 โรงเรียนเพื่อให้เด็กๆ มีน้ำดื่มที่สะอาดและมีสุขอนามัยที่ดียิ่งขึ้น โครงการห้องน้ำสะอาดเพื่อน้องโดยการ



จัดสร้างห้องน้ำที่มีมาตรฐานถูกสุขลักษณะให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลจำนวน 70 โรงเรียน โครงการสนับสนุนการสร้างตึกโรคหัวใจเพื่อแผ่นดินโรงพยาบาลสกลนคร จ.สกลนคร บริษัทฯ ได้มอบเงินสนับสนุนการสร้างตึกโรคหัวใจเพื่อแผ่นดินให้แก่โรงพยาบาลสกลนคร จ.สกลนคร จำนวน 35 ล้านบาท เพื่อให้สามารถ



รองรับผู้ป่วยในพื้นที่ จ.สกลนคร และพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างทั่วถึงเช่นเดียวกับโครงการมอบเครื่องช่วยหายใจให้แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศด้วยบริษัทฯ ตระหนักดีว่าในปัจจุบันโรงพยาบาลหลายๆ แห่งทั่วประเทศยังคงขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สำคัญ โดยเฉพาะเครื่องช่วยหายใจที่มีความจำเป็นอันดับต้นๆ เนื่องจากสามารถพยุ่งร่างกายให้ก้าวข้ามช่วงเวลาวิกฤตและช่วยในการรักษาพยาบาลให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้มอบเครื่องช่วยหายใจไปแล้ว รวม 23 เครื่อง และยังคงเดินหน้ามอบเครื่องช่วยหายใจให้แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2560 รวมถึง โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โดยบริษัทฯ นำคณะผู้บริหารร่วมกับคณะแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ดำเนิน



โครงการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลพร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้แก่ผู้มารับบริการ ช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการรักษาและบริการด้านการแพทย์อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น หรือการสนับสนุนมูลนิธิศุภนิพนธ์เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ โดยบริษัทฯ มอบเงินให้แก่สถาบันศุภนิพนธ์เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ และนำพนักงานจิตอาสาร่วมออก

หน่วยเพื่อให้บริการด้านอุปกรณ์ช่วยเหลือแก่ผู้พิการ

นอกจากนี้ยัง “ส่งต่อ” โอกาสของการเป็นผู้ให้ ผ่านกิจกรรมความดีอื่นๆ อาทิ โครงการบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย จำนวน 7 ล้านซีซี เพื่อให้มีโลหิตเพียงพอในการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ และยังสามารถเก็บสำรองไว้ใช้ยามฉุกเฉิน และโครงการสนับสนุนโรงเรียนคุณธรรมร่วมกับมูลนิธิยุวสถิรคุณ โดยมอบเงินสนับสนุนให้แก่มูลนิธิฯ เพื่อใช้ใน

การดำเนินกิจกรรมของศูนย์โรงเรียนคุณธรรมตามแนวพระราชดำริ อีกทั้งยังจัดทำโครงการกิจกรรมประจำปีระกันภัยโรคมะเร็ง 70 ปี กรุงเทพมหานคร โดยการระดมเงินเพื่อสมทบทุนให้แก่สถาบันมะเร็งแห่งชาติเพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานของสถาบันต่อไป

จะเห็นได้ว่าทั้งด้านการดำเนินธุรกิจและด้านความรับผิดชอบต่อสังคม กรุงเทพมหานครระกันภัยมีนโยบายที่ชัดเจนในการให้ความสำคัญกับการดูแลและพัฒนา “คน” ในทุกย่างก้าวได้มี



คุณภาพชีวิตที่ดีเคียงคู่กับการเติบโตทางธุรกิจที่มั่นคงและยั่งยืนตลอดไป

มาร่วม “สานต่อ” การดูแลกันและกันในสังคมทุก ๆ วันกับเรา กรุงเทพมหานครระกันภัย

ให้ทุกวัน คือการดูแล

70 ปี กรุงเทพมหานครระกันภัย แคร่คุณทุกอย่างก้าว